

Số: /BC-BKTXH

Đắk Hà, ngày tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO THẨM TRA

Tình hình thực hiện các nội dung kết luận của Thường trực HĐND huyện được Hội đồng nhân dân huyện ủy quyền trong năm 2023

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Thực hiện Thông báo số 46 /TB-HĐND, ngày 27/10 /2023 của Thường trực HĐND huyện về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Đắk Hà, khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Công văn 133/TTHĐND –TH ngày 31/10/2023 về việc tham mưu các nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên cơ sở Báo cáo số 947/BC-UBND ngày 07/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện. Ban Kinh tế - Xã hội đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên và báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Đánh giá chung

Đối với các nội dung tờ trình của UBND huyện trình Thường trực HĐND huyện giữa 02 kỳ họp, Thường trực giao Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra, trên cơ sở đó đã tổ chức kỳ họp Thường trực và ban hành Thông báo cho chủ trương sau khi cuộc họp kết thúc, nội dung thông báo ngắn gọn, dễ hiểu, thể hiện sự thống nhất cao của tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. Nhìn chung các nội dung thuộc thẩm quyền, sau khi được Thường trực HĐND huyện cho chủ trương, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai cho các đơn vị, cơ quan liên quan thực hiện kịp thời, hiệu quả.

II. Kết quả thực hiện các thông báo của Thường trực HĐND huyện

Trong năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện đã có 05 Tờ trình xin ý kiến Thường trực HĐND huyện, với 5 nội dung¹. Trên cơ sở đó Thường trực HĐND huyện đã ban hành 05 Thông báo cho ý kiến các tờ trình của UBND huyện.

III. Ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội

Qua Báo cáo và kết quả thực hiện các Thông báo của Thường trực HĐND huyện Ban nhận thấy: Hầu hết các nội dung sau khi được Thường trực HĐND cho ý kiến về

¹ Về phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 ; Chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Lắp đặt Hệ thống Camera giám sát an ninh huyện Đắk Hà (giai đoạn 3); Chủ trương đầu tư khắc phục 02 công trình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện (Thông báo số 22/TB-TTHĐND ngày 26/5/2023; Thông báo số 28/TB-TTHĐND ngày 19/6/2023); Về việc đổi tên gọi công trình: Nhà làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã Ngọc Réo và các hạng mục phụ trợ khác

chủ trương, UBND huyện đã triển khai thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm báo cáo một số nội dung Thường trực HĐND huyện cho chủ trương nhưng UBND huyện triển khai thực hiện còn chậm, đến thời điểm báo cáo chưa hoàn thành, cụ thể như: Chưa bố trí đầu tư mới đối với công trình đường Nguyễn Du²; chưa bố trí kinh phí hỗ trợ học sinh và Trường phổ thông xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116; chưa thi công hoàn thành công trình “Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, phòng tiếp dân, kho lưu trữ và các hạng mục phụ trợ khác của Ủy ban nhân dân xã Ngọc Ráo”; Đập Đăk Lôi và Nâng cấp, khắc phục hư hỏng đường giao thông đoạn từ đường U Rê qua đường Quang Trung; Lắp đặt Hệ thống Camera giám sát an ninh huyện (giai đoạn 3)

IV. Đề xuất, kiến nghị:

Ban đề xuất, kiến nghị đối với UBND huyện như sau:

+ Khi có chủ trương của Thường trực HĐND huyện, kịp thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu phân khai, bố trí kinh phí để các đơn vị liên quan có cơ sở thực hiện.

+ Chỉ đạo triển khai các nội dung chưa hoàn thành: bố trí kinh phí hỗ trợ học sinh và Trường phổ thông xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116 kịp thời.

+ Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ một số công trình đang đầu tư, xây dựng³, tiến hành nghiệm thu, đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2023 và giải ngân thanh toán đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

+ Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện các nội dung đã được Thường trực HĐND huyện cho chủ trương để triển khai đạt hiệu quả cao, kịp thời và có chất lượng.

+ Bàn giao, quản lý và sử dụng các công trình hoàn thành kịp thời và hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, kính trình Hội đồng nhân dân huyện (Khóa VI), kỳ họp thứ VII xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Phòng TC- KH;BQLDAĐT
- Lưu: VT

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Phạm Thị Diệp

² Công trình hiện nay đang được đơn vị chủ đầu tư lập điều chỉnh để trình phê duyệt dự án đầu tư

³ Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, phòng tiếp dân, kho lưu trữ và các hạng mục phụ trợ khác của Ủy ban nhân dân xã Ngọc Ráo”; Đập Đăk Lôi và Nâng cấp, khắc phục hư hỏng đường giao thông đoạn từ đường U Rê qua đường Quang Trung; Lắp đặt Hệ thống Camera giám sát an ninh huyện (giai đoạn 3).

